

TỔ QUỐC LÂM NGUY

SAGIANG

I.- MỸ CHƯA TRỢ LỰC VIỆT NAM ĐƯỢC

Hiện nay, Trung cộng lợi dụng Mỹ đang bện bện Trung Đông, bỏ mặc Việt Nam cho Trung cộng tung hoành, với ý niệm Mỹ không can thiệp vào tranh chấp giữa các nước Đông Nam Á. Trung cộng đã thành công kế hoạch "Tầm ăn dâu" mở rộng thị trấn nhiều nơi trên lãnh thổ, toàn quyền tự trị, với chi phí của Tàu, công thương, xí nghiệp Tàu, nhơn công Tàu, cơ sở khai thác dầu nguồn, toàn công nhân Tàu, hàng trăm làng Tàu với bầu đoàn thể tử, không cho Việt Nam xâm nhập vào, kinh tế thương mại, hàng hóa Tàu tràn ngập với giá rẻ mạt, vì bị ứ đọng do ngoại quốc từ chối giao hoàn. Ngoài kế hoạch "Tầm ăn dâu" còn thêm kế hoạch "5 Mũi giáp công" sẽ xâm chiếm Việt Nam dễ dàng và nhanh chóng từ 7 ngày đến 10 ngày, chấm dứt chiến trận biển Việt Nam thành tỉnh lẻ thứ 5 của Tàu. Trong lúc này, Mỹ thất vọng trong việc bang giao với Việt Nam, do Việt Nam cứ đu dây giữa Mỹ và Tàu, theo Tàu giữ đảng, theo Mỹ cứu nước nhưng mất đảng, cho nên Mỹ bắt buộc phải bỏ rơi Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, bắt tay với Trung cộng hầu chia đôi kinh tế như là dầu lửa của Biển Đông, mà Mỹ đang khai thác. Cho nên Ngoại Trưởng Mỹ Kerry đã hội đàm với Tập cận Đình ngày 10 tháng 7 năm 2014 thỏa thuận nhau, giống như ngày xưa 1972 Tổng thống Nixon đã bắt tay Mao Trạch Đông bỏ rơi VNCH vậy. Chuyện quyền lợi các nước lớn, lấn áp các nước nhỏ là thường sự, chỉ có huyền chuyển uồn mình theo chiều gió mới yên thân, chớ còn đu đưa nay vậy mai khác là tiêu xương mạng. Việt cộng nhập nhằng đánh lận con đen, là thất sách trong giai đoạn hiện tại, vì họ không rõ chiến lược dài hạn toàn cầu của đệ nhất siêu cường, đã chiến thắng chiến tranh lạnh suốt gần 40 năm hạ bệ toàn khối Liên Bang xô viết và khối cộng sản toàn cầu, tức nhiên Mỹ rất khôn khéo trong tế nhị ngoại giao, bắt con tép như con tôm mới nên đại sự. Mỹ chắc chắn không bỏ rơi Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp, khi Trung cộng lún xìn tại Việt Nam, đối đầu với kháng chiến quân do lực lượng toàn dân vùng dậy có hỗ trợ tận lực của chiến binh Việt cộng phản tỉnh, đồng tâm hiệp lực chống xâm lăng, cứu Tổ quốc lâm nguy, chỉ trong 4 tháng cuối 2014 khi Tàu cộng chiếm Việt Nam bằng võ lực theo kế hoạch "5 Mũi giáp công". Bằng chứng hiển nhiên, quân đội Tàu đã dồn lực lượng xuống biên giới Việt Trung 530.000, chiêu dụ Lào cộng chống Việt cộng, chỉ có 4 chánh khách Lào trong chánh phủ chống là bị thủ tiêu bằng tai nạn phi cơ, còn viện trợ Lào cả kinh tế và quân sự để tấn kích phía Tây Việt Nam, viện trợ quân sự và kinh tế cho Miên, chỉ đến xe tăng và hỏa tiễn, lại chỉ thị Hunsen thủ tướng, tay chun bộ hạ Việt cộng tuyên bố chống Việt cộng và đuổi tất cả người Miên gốc Việt và người Việt làm việc trong chánh quyền về nước tịch biên gia sản. Như vậy Mặt trận phía Nam do Miên tấn kích với lý do giành lại phần đất Miền Thủy Chân Lạp đã bị Việt Nam chiếm trên 4 thế kỷ. Còn Mặt trận phía Đông, Tàu đưa giàn khoan dầu 981 lần chiếm lãnh hải Việt Nam với lực lượng hải quân hùng hậu, trấn áp hải quân Việt Nam và tấn kích vào Việt Nam khi bật đèn xanh. Mặt trận Trung ương tiến hành từ Thanh Nghệ Tĩnh với lực lượng công nhân trá hình nội tuyến trên 200.000 quân sẽ đánh ra Bắc và tiến đánh vào Miền Trung đã có sẵn nội tuyến (Công nhân trá hình). Tàu cộng dự định tốc chiến tốc thắng đặt toàn thế giới trước một sự kiện an bày, không kịp xoay trở tiếp cứu. Tổ quốc chìm đắm trong khói lửa bom đạn chết chóc do tàn nhẫn của bành trướng Hán tộc.

II.- CỨU NGUY TỖ QUỐC

Các chiến khu lập tức thiết lập từ Bắc chí Nam, hết sức gian lao, nhưng với tinh thần

ái quốc, nghĩa quân đại đa số thanh niên Nam Nữ lo đại cuộc, có tiếp tay của chiến binh cộng sản phản tinh, thà chết hơn sống nhục. Lương thực vũ khí thiếu thốn, nhờ dân chúng đùm bọc chở che, vừa du kích chiến, vừa tuyên truyền chiến, vừa tâm lý chiến, vừa thông báo diễn đàn quốc tế do lực lượng hải ngoại tiếp trợ luôn cả tài chánh bí mật chuyên giao. Lực lượng hải ngoại qua thỉnh nguyện thư kính nhờ Liên hiệp quốc xét xử, mới hình thành quân đội Đồng Minh về giải phóng Viet Nam. Nhờ đó mà quân lực và chánh phủ VNCH lưu vong đã được chánh quyền Mỹ cho phép thành lập và được công nhận tư cách pháp nhân, tái vũ trang và tháp tùng theo quân đội Đồng Minh hồi hương cứu quốc, với tư thế liên lạc với kháng chiến nội địa giải phóng từ Hậu Giang, do quân lực Đồng Minh tiến quân tới đầu giao cho VNCH bình định lãnh thổ, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền địa phương. Chỉ thời gian mấy tuần lễ, tái chiếm tới vĩ tuyến 17, tạm dừng binh lo tái thiết và vãng hồi dân chúng hồi cư, cùng chiêu an bảo trợ 6 tháng, chu cấp lương thực và tài chánh ổn định cuộc sống, đồng thời tạo công ăn việc làm, giải quyết nạn thất nghiệp, tạo dựng gấp rút phương tiện giao thông vận tải, thủy bộ và không, như là quân đội cần yếu bảo vệ đất nước hầu có đủ thực lực theo chân quân Đồng Minh trong Đại chiến thứ Ba, tiếp thu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng lãnh hải Biển Đông khi bại binh Trung cộng bỏ chạy về Tàu vào năm 2015, kéo theo quân Tàu trấn đóng Bắc Việt và bầu đoàn thể tử cùng thái thú chạy trốn về Tàu, bỏ lại chánh quyền cho kháng chiến quân tiếp thu, nhưng khổ nổi, hai phe quốc cộng lại kinh chống nhau sanh ra nội loạn, cuối cùng thỉnh cầu Đồng Minh ra giải quyết, thế là chánh quyền VNCH theo chân ra Bắc, giải phóng hết toàn bộ giao trả quyền hành, thống nhất đất nước, không tốn một giọt máu chiến trận "Bất chiến tự nhiên thành". Đồng Minh đã hoàn tất công tác chiến thắng Đại chiến thứ Ba, nhưng Tàu cộng không chịu nhượng lại cương lý quyết "Sanh tử chiến", cho khai hỏa 3.000 giàn hỏa tiễn chôn đầu ở Hoa Nam, bắt buộc Mỹ phải đối trận gây ra chiến tranh nguyên tử, tạo chấn động mãnh liệt, khiến địa cầu ngưng lại mấy giây và chuyển trục từ Tây sang Đông và Cực Bắc chuyển xuống Vùng biển Equator, Cực Nam chuyển lên Vùng biển Sumatra, khí hậu thay đổi toàn diện, trong lúc toàn thể sinh vật địa cầu đều văng ra xa rơi xuống chết hết. Lúc bấy giờ một vùng Hồng quang điện tử tuyến toả khắp nơi, nhiếp độ 1/10 sống lại gồm: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức. Họ nhờ đâu mà được nhiếp độ? Đây chỉ là họ đã tự tạo siêu tuần điện tử tuyến do thiện quả kết tụ, thích nghi với siêu tuần điện tử tuyến của Hồng quang điện tử tuyến chiếu rọi, nhiếp độ họ. Họ sống lại nhìn thấy chung quanh đều chết thê thảm kể cả thân nhân, họ bừng tỉnh giác ngộ, bỏ hết tham sân si hận, cùng nhau nâng đỡ nhau mà sống an nhiên tự tại, như là rau quả đầy đầy, họ không còn giết hại thú vật mà sống chung với chúng, chỉ đến thú dữ cũng cố ăn rau cỏ, sống hồn nhiên. Họ được Long Hoa giáo chủ cùng 18 vị đạo sư, hoàng dương chánh pháp "Đạo trị" không còn tôn giáo nào cả, không còn quân lính, ranh giới quốc gia, không còn chánh phủ, toàn thể giới chỉ còn 18 khu Đạo trị do 18 Đạo sư huấn đạo mà thôi. Con người sống an nhiên tự tại, không còn vất vả lao động kiếm sống, bon chen, giành giật chén cơm manh áo, xem thú cầm như bạn bè cùng ăn rau quả. Đây là cảnh sống của thời Thượng nguơn Thánh Đức, cuộc sống Địa đàng trần gian. Trong lúc chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam giết chết cả tỷ dân Tàu, thời còn mấy chục hỏa tiễn khai hỏa sớm thoát qua cuộc chiến hòa tiến. Chúng đã được gài sẵn mục tiêu phá hại sang qua Nhật, Triều tiên, Đài Loan, Phi luật tân, biên những nơi này thành biển, mất hết vết tích trên bản đồ thế giới, chỉ còn loe ngoe mấy hòn đảo chơ vơ. Nhóm Hỏa tiễn còn tiếp tục bay sang Miền Tây nước Mỹ, phá nát mấy tiểu bang và biến thành biển. Chúng còn tiếp tục bay sang Miền Đông phá tan mấy tiểu bang biến thành

biển nữa. Nước Mỹ chỉ còn 24 tiểu bang Miền Trung. Còn nhiều hỏa tiễn bay sang Âu châu phá nát Anh, Pháp, Đức, Bồ và một phần Nga thành biển và còn gây địa chấn khắp thế giới tạo ra một hình thể thế giới mới: Nhiều biển dọc theo Nam Mỹ và Phi châu phân chia thành nhiều khu riêng biệt nhau. Đồng thời Đại lục Lemuria nổi trở lại ở Thái bình Dương, và Đại lục Atlantic ở Đại tây Dương. Các hòn đảo ở Nam Thái bình dương nối kết nhau thành một đại lục mới. Riêng Việt Nam tất cả đất đá từ Hoa nam, Triều tiên, Nhật và Đài Loan tạo thành phù sa trôi xuống lấp thêm lục địa Việt Nam ra Biển Đông, tạo thành bình nguyên rộng 2 triệu km vuông nối liền Hải Nam tới Hoàng Sa, Trường Sa, Côn sơn, Phú quốc và Thổ châu rộng tới Phi luật Tân. Cho nên Việt Nam cũ được phân chia thành 5 Tiểu bang, Bắc Việt trở thành Tiểu bang Thăng Long, rộng lớn như là Tiểu Bang Phú Bình Thiên Trì dài tới Hoàng Sa, Tiểu Bang Chiêm Thành dài tới Trường Sa, Tiểu Bang Tiền giang rộng tới Côn sơn, Tiểu Bang Hậu giang rộng tới Thổ châu. Còn 5 Tiểu bang kia: 2 Tiểu Bang Miên và Thái do nội loạn thần phục Việt Nam và Đông Minh, 2 Tiểu Bang Miên và Lào bị chinh phục thần phục Đông Minh và Việt Nam, Vùng Khâm Châu còn sót lại thần phục Việt Nam trở thành Tiểu Bang Hán Việt. Thành ra nước Việt Nam với thành phần 10 tiểu bang trở thành Liên Bang Đại Việt với thể chế Minh Hoàng bảo quản Thánh địa Kim Điện.

III.- HẬU QUẢ CỨU QUỐC

Sau khi hoàn tất cứu quốc, chánh phủ VNCH tự lập ra thể chế mới LIÊN BANG ĐẠI VIỆT theo đế chế đạo trị, Minh Hoàng chỉ là hình thức của nền đạo trị bảo quản Thánh địa Kim Điện ở Thất sơn mà thôi, chớ không cần quân đội vì tất cả đều lo tu hành và sống an nhiên tự tại. Minh Hoàng cũng sống như thần dân, không có quân đội, không có hành chánh quyền, như thể là đạo sư sau khi hội Long Hoa khai tuyên vào năm con khỉ và con chó (2016 và 2017) để toàn dân sống thoái mái và từ đó Liên Bang Đại Việt chỉ còn là hình thức, chỉ là một khu đạo trị mà thôi.

Cứu quốc là bốn phận công dân trung thành với Tổ quốc, nhưng dưới hình thể đạo trị, thời Tổ quốc gồm tất cả thế giới, chớ không riêng về một khu đạo trị nào, nên sang thế kỷ 22, chiến tranh hành tinh giữa địa cầu và nhóm đĩa bay trở thành cuộc chiến cứu Tổ quốc đạo trị, nên việc cứu quốc trở thành chung cho toàn thế giới. Cuộc chiến của toàn dân Thế giới chống không gian ngoại xâm, tất cả chiến đấu tận lực, nhưng không thắng nổi chúng quá cao siêu, phải triệu tập 18 đạo sư cùng giáo chủ Long Hoa đem toàn lực chiến thắng đoàn đĩa bay cùng vũ khí Dương quang điện tử. Thắng trận, nhưng lại ưu đãi tù binh, thể mới đúng tinh thần đạo trị, thết đại yên tiền đưa giao hoàn đĩa bay và tất cả vũ khí, các phi hành gia chiến binh cảm kích vô ngần về tinh thần đạo trị quá cao cả, bùi ngùi xúc động khi từ giã trở về cố hương xa xôi. Nhờ đó mà địa cầu kết bạn với sanh hành tinh khác trong vũ trụ, để sau này gặp nạn tận thế có nơi nương tựa tiếp tục sống cho toàn thể dân đạo trị nơi hành tinh bạn, khi đến thế kỷ 32 tuệ tinh va chạm vào nguyệt cầu tan nát ra, tất cả đất đá cát bụi trút xuống địa cầu lấp hết bề mặt cao 300 mét, hãm tử địa cầu chết yếu, nhưng toàn dân đạo trị đã cao chạy xa bay tránh nạn lên hành tinh bạn tự nạn, được cư mang, cùng chia sẻ nhau sống, nhờ ngày xưa Long Hoa giáo chủ đã lo toan từ trước những biến cố sẽ xảy ra mà kết bạn với kẻ thù, để được tiếp đãi tự nạn. Còn những người tiền chiếm hòa bình thỉnh thoảng trở về ngắm nhìn địa cầu chỉ còn là một tử hành tinh, bùi ngùi cho số phận hẩm hiu của một thời vang bóng chiến thắng trong hoàn vũ.

Sacramento, ngày 13 tháng 7 năm 2014

SAGIANG